

EVNGENCO2 VƯỢT KHÓ TẠO ĐỘT PHÁ TỪ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG MỚI

Năm 2021, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đứng trước bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế và nước ta có nhiều diễn biến phức tạp khi chịu tác động từ dịch bệnh Covid-19, việc sản xuất - kinh doanh, vận hành các hồ chứa của Tổng công ty và các đơn vị gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp sức cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung ứng đủ điện cho các hoạt động kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống nhân dân cả nước.



Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Nhìn lại năm vừa qua, dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Phát điện 2 chính là chuyển đổi hình thức hoạt động sang Công ty Cổ phần (ngày 1/7/2021). Từ đây, EVNGENCO2 đã và đang tạo ra những bước ngoặt mới để doanh nghiệp vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những đơn vị

đi đầu trong lĩnh vực phát điện của Việt Nam cả về hiệu quả sản xuất - kinh doanh và nỗ lực thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên hậu Covid-19 với lĩnh vực trọng yếu: Hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Kết thúc năm 2021, EVNGENCO2 đã đạt những kết quả kinh doanh đáng tự hào với tổng sản lượng

điện sản xuất của toàn Tổng công ty thực hiện được 15.074 triệu kWh, đạt 95% kế hoạch năm 2021, chiếm xấp xỉ 12% tổng sản lượng điện sản xuất của EVN và các GENCOs; chiếm 6% tổng sản lượng điện toàn hệ thống. Trong đó, Công ty mẹ và công ty con 100% vốn đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng điện Tập

đoàn giao với sản lượng thực hiện được 2,556 triệu kWh, đạt 102% kế hoạch, tăng 11% so với sản lượng điện thực hiện năm 2020.

Trong năm 2021, Tổng công ty Phát điện 2 cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, bảo toàn vốn nhà nước tại EVNGENCO2. Các chỉ số tài chính Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ và hợp nhất đảm bảo nhỏ hơn 3 lần, khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty mẹ và hợp nhất lớn hơn 1,0 lần. Vốn nhà nước được bảo toàn tại EVNGENCO2 cuối năm 2021 với hệ số bảo toàn vốn lớn hơn 1,0 lần.

Thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, ngay từ đầu năm, EVNGENCO 2 đã xây dựng các nhiệm vụ và quyết liệt triển khai. Tổng công ty đã chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn, hãng công nghệ lớn trong và ngoài nước tổ chức nhiều hội thảo, khóa đào tạo chuyên sâu giúp nâng cao nhận thức của lãnh đạo và CBCNV về chuyển đổi số.

Ngoài việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số được EVN giao, EVNGENCO 2 cũng đã triển khai thí điểm một số giải pháp ở đơn vị thành viên mà điển hình là giải pháp “Xây dựng phần mềm quản trị sản xuất thông minh - Siemens XHQ” tại Công ty CP Thủy điện A Vương.

Với những thành tích đã đạt được, EVNGENCO2 vinh dự được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, EVN, UBND các cấp tặng cờ thi đua cùng nhiều bằng khen, giấy khen các loại.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, EVNGENCO2 lấy đó làm động lực để tiếp tục đồng lòng vượt qua thách thức, hoàn



Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc EVNGENCO2 trình bày báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2021, kế hoạch 2022.



Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu tại Hội nghị.

thành những nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện sứ mệnh đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp điện phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, EVNGENCO 2 bám sát chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, xây dựng kế hoạch đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, linh hoạt các tổ máy, sẵn sàng ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.

EVNGENCO 2 cũng sẽ tiếp tục

đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia; tích cực tham gia thị trường điện để đạt doanh thu cao nhất; đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công và nguồn vốn cho các dự án đầu tư nguồn điện đang triển khai; nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; tăng cường quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững.../.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM